



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๖๐

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบุรีม พร ๕๔๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๔๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๗๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๘๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีตำแหน่งต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอหรือส่งคำร้องขอให้คณะกรรมการกลาง
การสอบสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการ
เงินเดือน เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กสท.) และการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ระบุ “เลขที่ตำแหน่ง” ของตำแหน่งที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ใน “บัญชีตำแหน่งและอัตราว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขัน”ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บสำเนาไว้สำหรับตรวจสอบในการบรรจุและแต่งตั้ง
และส่งบัญชีดังกล่าว ที่ระบุเลขที่ตำแหน่งแล้ว ให้จังหวัดทราบ **ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐**

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขัน และมีตำแหน่งที่ร้องขอปรากฏตาม “บัญชีตำแหน่ง
และอัตราว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กสท.) ดำเนินการสอบแข่งขัน” ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำร้อง โดยจะบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
ในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (กสท.) เท่านั้น

อนึ่ง เนื่องจากการดำเนินการ...

อนึ่ง เนื่องจากการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบจำนวนมาก จึงให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญและรอบคอบในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้า ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ นุตทวระ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๕๑๑๙ ต่อ ๒๐๓ Fax. ต่อ ๒๐๗

บัญชีตำแหน่งต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ
ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน
ตำแหน่งประเภททั่วไป

ลำดับ ที่	จังหวัด	อปท.	ตำแหน่ง	เลขที่ตำแหน่ง	อัตรา
	แพร่	ทต.บ้านปิน	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	ทต.แม่ปาน	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	ทต.วังชิ้น	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	ทต.ห้วยอ้อ	เจ้าพนักงานพัสดุ		๑
	แพร่	ทม.แพร่	เจ้าพนักงานทะเบียน		๑
	แพร่	ทม.แพร่	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	อบจ.แพร่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑
	แพร่	อบจ.แพร่	เจ้าพนักงานธุรการ		๑
	แพร่	อบต.เตาปูน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑
	แพร่	อบต.เตาปูน	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		๑
	แพร่	อบต.เตาปูน	เจ้าพนักงานพัสดุ		๑
	แพร่	อบต.เตาปูน	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	อบต.ท่าข้าม	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	อบต.นาพูน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑
	แพร่	อบต.บ้านหนอง	เจ้าพนักงานพัสดุ		๑
	แพร่	อบต.แม่ป่าก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑
	แพร่	อบต.แม่ป่าก	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	อบต.แม่พุง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		๑
	แพร่	อบต.แม่พุง	เจ้าพนักงานพัสดุ		๑
	แพร่	อบต.แม่พุง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		๑
	แพร่	อบต.แม่พุง	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	อบต.แม่ยางตาล	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	อบต.สบสาย	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	อบต.สรอย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑
	แพร่	อบต.สรอย	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		๑
	แพร่	อบต.สรอย	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	อบต.ห้วยโรง	นายช่างโยธา		๑
	แพร่	ทต.ห้วยอ้อ	เจ้าพนักงานธุรการ		๑
	แพร่	อบต.หัวเมือง	เจ้าพนักงานสุขาภิบาล		๑
	แพร่	อบต.น้ำซำ	นายช่างผังเมือง		๑

บัญชีตำแหน่งต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ
ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสจ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ลำดับ ที่	จังหวัด	อปท.	ตำแหน่ง	เลขที่ตำแหน่ง	อัตรา
	แพร่	ทต.ทุ่งไธ้ง	ครูผู้ช่วย(ปฐมวัย)		๑
	แพร่	ทต.เวียงต้า	นักวิชาการพัสดุ		๑
	แพร่	ทต.สอง	นักวิชาการพัสดุ		๑
	แพร่	ทต.ห้วยอ้อ	ครูผู้ช่วย(ภาษาอังกฤษ)		๑
	แพร่	ทต.ห้วยอ้อ	นักวิชาการศึกษา		๑
	แพร่	ทม.แพร่	นักวิชาการศึกษา		๑
	แพร่	ทม.แพร่	นักสันทนการ		๑
	แพร่	ทม.แพร่	วิศวกรโยธา		๑
	แพร่	อบจ.แพร่	ครูผู้ช่วย(สังคมศึกษา)		๑
	แพร่	อบต.เตาปูน	ครูผู้ช่วย(ปฐมวัย)		๒
	แพร่	อบต.ไทรย้อย	ครูผู้ช่วย(ปฐมวัย)		๓
	แพร่	อบต.นาพูน	นักวิชาการศึกษา		๑
	แพร่	อบต.น้ำเลา	นักวิชาการเงินและบัญชี		๑
	แพร่	อบต.แม่ป่าก	ครูผู้ช่วย(ปฐมวัย)		๒
	แพร่	อบต.แม่ยางตาล	นักวิชาการศึกษา		๑
	แพร่	อบต.สรอย	นักจัดการงานทั่วไป		๑
	แพร่	อบต.สรอย	นักวิชาการคลัง		๑
	แพร่	อบต.สรอย	นักวิชาการศึกษา		๑
	แพร่	อบต.ห้วยม้า	นักวิชาการศึกษา		๑
	แพร่	อบต.ห้วยโรง	นักวิชาการศึกษา		๑
	แพร่	อบต.หัวเมือง	นักวิชาการพัสดุ		๑
	แพร่	อบต.น้ำขำ	นักวิชาการเงินและบัญชี		๑